



พฤหัสบดี

28

พฤศจิกายน

สัปดาห์ที่ 34

เทศกาลธรรมดา

ดูล 3:68.69.70,

71.72.73.74

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 2

### บทอ่านที่ 1

ดนล 6:11-28

ในครั้งนั้น... กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้ไปจับดาเนียล นำมาโยนลงในถ้ำสิงโต กษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า “ขอพระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมา ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นเถิด”...

วันรุ่งขึ้น กษัตริย์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ รีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต... พระองค์ทรงเรียกดาเนียลด้วยพระสุรเสียงโหม่นสว่า “ดาเนียล ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เอ๋ย พระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมา ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากสิงโตได้หรือไม่” ดาเนียลทูลตอบว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเทอญ พระเจ้าของข้าพเจ้า ทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ ไม่ให้มันทำอันตรายข้าพเจ้าได้ เพราะทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่พระราชา ข้าพเจ้ามิได้กระทำความผิดประการใดต่อพระองค์อีกด้วย” กษัตริย์ทรงยินดีอย่างยิ่ง ทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเมื่อเขาออกมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลใด ๆ เลย เพราะเขาไว้ใจในพระเจ้าของตน...

### พระวรสาร

ลก 21:20-28

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า

“เมื่อท่านทั้งหลายเห็นกองทัพต่าง ๆ ล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ก็จงรู้ไว้เถิดว่าความพินาศของนครนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เวลานั้นผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียจงหนีไปยังภูเขา ผู้ที่อยู่ในกรุงจงรีบออกไปเสีย ผู้ที่อยู่ในชนบทก็จงอย่าเข้ามาในกรุง เพราะวันเหล่านั้นจะเป็นวันพิพากษาลงโทษ ข้อความที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์จะเป็นความจริงทุกประการ นำสงสารหญิงมีครรภ์และหญิงมีลูกอ่อนในวันนั้น ทุกเขตนาใหญ่หลวงจะครอบคลุมทั่วแผ่นดิน และพระพิโรธจะลงมาเหนือชนชาตินี้ บางคนจะตายด้วยคมดาบ บางคนจะถูกจับเป็นเชลยไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ กรุงเยรูซาเล็มจะถูกคนต่างศาสนาเหยียบย่ำจนกว่าจะครบเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ ชนชาติต่าง ๆ บนแผ่นดินจะทบทวนกรรมของตนเพื่อต่อเสียดีกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัว และหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งต่างๆ ในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอาานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่มาก เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เหยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว”



ข้อคิด

ดาเนียลคร่ำครวญอธิษฐานภาวนาสรรเสริญพระเจ้าวันละสามครั้งทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ ดาเนียลไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาที่ห้ามภาวนาถึงบุคคลใดนอกจากพระราชา จึงถูกจับโยนลงในถ้ำสิงโต พระเจ้าทรงดูแลดาเนียลให้รอดปลอดภัย พระเยซูเจ้าตรัสถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม ภัยพิบัติในจักรวาล และการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของบุตรแห่งมนุษย์ “ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เหยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยแล้ว” ความเชื่อทำให้คริสตชนมั่นใจ ยินดี และมีความหวังในพระเจ้า ผู้ได้สิ้นพระชนม์ ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

